

HDBank tiếp sức khách hàng thông qua chương trình “cho vay linh hoạt”

21:15 10/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Được triển khai từ 14/03/2024, chương trình “cho vay linh hoạt” của HDBank san sẻ áp lực tài chính cho các khách hàng cá nhân, góp phần giảm tâm lý phòng thủ trong các quyết định mua bất động sản, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, tiêu dùng cho cuộc sống giữa lúc nền kinh tế có nhiều chuyển biến thuận lợi cho chu kỳ phát triển mới.

Theo đó, HDBank cho vay mua bất động sản đến 50 tỷ đồng với thời hạn lên đến 50 năm, cho vay xây dựng hay sửa chữa nhà tối đa 5 tỷ đồng với thời hạn vay tối đa 25 năm, cho vay tiêu dùng có tài sản thế chấp đến 3 tỷ đồng với thời hạn vay tối đa 25 năm. Tỷ lệ cho vay có tài sản thế chấp lên đến 90% giá trị tài sản thế chấp, thời hạn vay lên đến 50 năm, ân hạn gốc tối đa đến 60 tháng tương đương 5 năm.

Tài sản thế chấp là bất động sản tại khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đáp ứng quy định hiện hành về tài sản thế chấp. Thủ tục vay đơn giản, phê duyệt hồ sơ linh hoạt, nhanh chóng.

Có thể nói, đây là thời điểm vàng mà các khách hàng cá nhân nên nắm bắt để đặt nền móng cho một chu kỳ phát triển mới trong hoạt động kinh doanh và cuộc sống.

CHO VAY LINH HOẠT

MUA, SỬA CHỮA NHÀ - TIÊU DÙNG

SỐ TIỀN VAY TỐI ĐA

50 TỶ VND

THỜI HẠN VAY LÊN ĐẾN

50 NĂM

ÂN HẠN GỐC LÊN ĐẾN

60 THÁNG

TỶ LỆ CHO VAY / TSBD ĐẾN

90%

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI CHỈ TỪ

0%^m NĂM

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRONG

8 GIỜ

(*) Tài sản bảo đảm & Điều kiện, điều khoản theo quy định HDBank

Thời gian qua, nhiều điểm nghẽn về chính sách tiền tệ cũng như pháp lý đã được khơi thông nhờ những nỗ lực lớn của Chính phủ. Đặc biệt là dòng tín dụng dẫn rẻ hơn cho mọi ngành kinh tế, các chính sách ưu đãi thiết thực từ các ngân hàng cho doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân đang phát huy tốt vai trò tạo động lực cho thị trường chung.

Thực tế, từ cuối năm 2023 đến nay, thị trường bất động sản ghi nhận hàng loạt dự án cũ được tái khởi động, bên cạnh những dự án mới được mở bán. Thuận lợi hơn nữa, chính các chủ đầu tư dự án và các ngân hàng đều đang nỗ lực cân đối để đưa ra nhiều chính sách kích cầu hấp dẫn như chiết khấu, khuyến mại, hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài. Do đó, nếu khách hàng cá nhân có ý định mua bất động sản thì nên cân nhắc tận dụng những thuận lợi của thị trường tại thời điểm này.

Mặt khác, cho thuê nhà ở, văn phòng vẫn là mảng kinh doanh bao giờ “hạ nhiệt”. Các khách hàng cá nhân có thể vay vốn từ ngân hàng để xây, sửa nhà nhằm phục vụ mục đích kinh doanh như cho thuê lại.

Các chủ cơ sở kinh doanh nhỏ có thể vay để đầu tư sửa chữa cửa tiệm thêm khang trang, mua sắm thêm phương tiện di chuyển để thu hút khách hàng. Theo đó, áp lực xoay vòng vốn cũng nhẹ nhàng đi nhiều phần.

Với các khách hàng chỉ cần sửa nhà ở để nâng cao chất lượng cuộc sống, đầu tư cho con đi du học hay khách hàng muốn mua sắm tài sản giá trị cao và nhiều nhu cầu tiêu dùng khác thì dòng vốn ưu đãi từ HDBank là một giải pháp đáng quan tâm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình “Cho vay linh hoạt”, các khách hàng có thể xem tại <https://hdbank.com.vn/vi/personal/promotion/detail/san-pham-vay/chuong-trinh-cho-vay-linh-hoat> hoặc liên hệ 19006060 để được tư vấn theo nhu cầu vay vốn của mỗi khách hàng.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hdbank-tiep-suc-khach-hang-thong-qua-chuong-trinh-%E2%80%9Ccho-vay-linh-hoat%E2%80%9D>